

สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของยานพาหนะในรูปแบบ

ไฟฟ้าขนาดพกพา



สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น MONOWHEELair พลิกโฉมให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ต้องทนรถติด หรือค่าใช้จ่ายการเดินทางที่แสนแพง

ในแต่ก่อนนั้นคงไม่มีระบบการขนส่งการเดินทางให้เลือกใช้มากนัก รถโดยสารสาธารณะก็ยังมีบริการไม่มาก ส่วนตัวช่วยในการเดินทางเรียกได้ว่าแทบจะไม่มี ก็คงต้องจบที่รถเมล์ รถตู้ วินมอเตอร์ไซด์ หรือเดิน ในปัจจุบันการเดินทางสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือ Airport link รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้า รถไฟฟ้า สเก็ตบอร์ด รองเท้ามีล้อ รวมไปถึงสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า MONOWHEELair ออกแบบมาเพื่อการเดินทางอย่างคนเมืองโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสม และใช้งานได้จริง คุณสมบัติพิเศษของ MONOWHEELair เป็นเรื่องของน้ำหนักทั้งเครื่องที่อยู่เพียง 7.2 กิโลกรัม หรือเรียกได้ว่าเป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่เบาที่สุดในโลก วัสดุเครื่องทำมาจาก Carbon Fiber ทั้งคัน จึงทำให้น้ำหนักเบามาก และยังแข็งแรง รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ถึง 120 กิโลกรัม เครื่องพับเก็บได้ ขนาดบางเฉียบ กระทัดรัด ไม่ลำบากต่อผู้ใช้ และคนรอบข้าง ยกถือแนบลำตัว สะดวกสบาย ขับขี่ไปได้ไกลถึง 30 กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง 4 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมจาก LG ปลอดภัย จัดเก็บเรียงอยู่ในก้าน ปลอดภัยจากน้ำ และป้องกันการถูกกระแทกเข้าที่ตัวแบตเตอรี่ มอเตอร์อัจฉริยะทำงานอยู่ในล้อหน้ายางตัน 5.5 นิ้ว ขับขี่บนทางขรุขระได้ดี ขึ้นลงเนินทางลาดได้ 10 องศา มาพร้อมไฟหน้า LED สว่าง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืน และ MONOWHEELair ยังมาพร้อมพีเจอร์ล้า ที่มีไว้ให้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นระบบล๊อคความเร็ว 3 ระดับ, ระบบ Kick start ป้องกันการรูดคันเร่งโดยไม่ตั้งใจ และระบบ Cruise control เพียงกดคันเร่งค้างไว้ 8 วินาทีที่ความเร็วคงที่ เครื่องจะล๊อคความเร็วโดยอัตโนมัติสำหรับวิ่งตรงยาวๆ ในระยะไกล ครบทุกฟังก์ชันของการเดินทางในชีวิตประจำวัน

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการเดินทาง สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า MONOWHEELair เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา สะดวกไม่ต้องพึ่งรถยนต์ หรือรถติดอีกต่อไป สุดยอดสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแห่งปี 2016